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  รายงานการประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา  ๙.๓๐  น. 
ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน ๒ อาคารโอฬาร โรจหิรัญ 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มก่ิงรัตน์              กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา พัดเกตุ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สิทธ์ิ ธีรสรณ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๙. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดํารงวัฒนกูล กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร  กรรมการสภาวิชาการคณาจารย์ประจํา 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๒. นางสาวนิตยา ไชยปัญญา  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๓. นางสาวศิริพร ควรคิด  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา  อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. อาจารย์ดวงพร อุ่นจิตต์  อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๓. อาจารย์ปณตนนท์ เถียรประภากุล อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๔. อาจารย์ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก  อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
๕. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา  อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
๖. นางสาวกฤติมา สมุทรจักร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บค่า
บํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ลงนาม ไปแล้วนั้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้เปิดและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมเติม และเพ่ือให้การเรียกเก็บค่าบํารุง
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐            
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 
 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 
 ๑.๒  กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๐                
ในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดการเตรียมการและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ระหว่างวันท่ี ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการได้นําเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเ รียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๗ 
 จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐      
 โดยปรับแก้ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บรรทัดสุดท้ายและมติสภาวิชาการ ให้ตัดคําว่า เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
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๒. วาระท่ี ๕.๓ ข้อคิดเห็นท่ีประชุม ข้อ (๓) แก้ไขเป็น เสนอการเปล่ียนช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เป็น Smart Agricultural Management Technology 

๓. วาระท่ี ๕.๔ มติสภาวิชาการ แก้ไขเป็น เห็นควรมอบให้หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต          
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม จัดทําหนังสือหารือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงได้หรือไม่ และนําเสนอ           
สภาวิชาการใหม่อีกคร้ัง 

 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้                           
ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑ 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  ๓.๒  การตอบข้อหารือการดําเนินงานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้           
ท่ีประชุมทราบว่า ตามมติสภาวิชาการมอบให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือ
วัดอุตสาหกรรม จัดทําหนังสือหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงได้
หรือไม่ ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี       
การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม ควรพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้           
ท่ีประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ท่ี            
๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี ้
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
มติ เห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 
๑๒๐ คน และ สํ าห รับนั กศึ กษาระดับ บัณฑิตศึ กษา            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ท่ีสําเ ร็จการศึกษา จํานวน ๙ คน                  
ตามเสนอ 

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐            หน้า ๔ 

 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

๕.๒ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
จํานวน  ๒  ราย 
 มติ  เห็นชอบตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด
การเกษตรสมัยใหม่ 
มติ  เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
สมัยใหม่ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
แล้วเสนอสภาวิชาการอีกคร้ังหนึ่ง 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด
การ เกษตรสมัยให ม่ 
ปรับแก้แล้วเสนอสภา
วิชาการอีกคร้ังหนึ่ง 

 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
สาขาวิ ช า เทค โน โล ยีกา รสอบ เที ยบ เครื่ อ ง มื อวั ด
อุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มติ  เห็นควรมอบให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทําหนังสือหารือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหาแนวทาง แล้วนําเสนอสภา
วิชาการใหม่อีกคร้ัง 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลัก สูตร เทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
เทคโน โลยี ก ารสอบ
เ ที ย บ เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด
อุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จัดทําหนังสือหารือกับ
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ห า
แนวทาง แล้วนําเสนอ
สภาวิชาการใหม่อีกคร้ัง 

 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
มติ   เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา           
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับแก้
ตามข้ อ เ สนอแนะของสภา วิช าการ  แ ล้ ว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ 
สภาวิชาการ 
 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า           
การจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐   วันศุกร์ท่ี  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐            หน้า ๕ 

 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 
หมาย
เหตุ 

ปรับแก้ เพ่ือนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

มติสภาวิชาการ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕ .๑ การ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการ เป ล่ียนแปลงอาจาร ย์ประจํ าห ลัก สูตร                  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการได้เสนอให้           
ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                   
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  เนื่องจากอาจารย์จิตรา  ลาวัลย์ชัยกุล อาจารย์ประจําหลักสูตร          
ได้ลาออกเม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๙ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนั้นจึงขอเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นอาจารย์กัญญารัตน์  ไชยสงคราม ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
หมายเลข ๕.๑ 

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต               
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา              
การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากอาจารย์ ดร.ปริยานุช  ปัญญา มีความประสงค์ขอกลับไป
สังกัดสาขาวิชาการบัญชี เพราะมีความรู้ ความสามารถ ความถนัด ด้านการบัญชีมากกว่า ดังนั้นจึงขอเปล่ียนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒ 

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบด้วย 
๑. เพ่ิมผลงานทางวิชาการของบุคลากร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (ถ้ามี)  
๒. ระบุประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ซีพี ออลล์ 

จํากัด ให้ชัดเจน 
 
   ๕.๓   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากพบว่ามี ๒ รายวิชา ซ่ึงอยู่ในหมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน ท่ีมีรหัสวิชาตรงกันกับ          
รหัสวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓ 
 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 ๕.๔  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยหลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนการสอน  
แผน ก  แบบ ก ๒.๑ (สําหรับนักศึกษาท่ีไม่ประสงค์จะเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา)  
และแผน ก แบบ ก ๒.๒ (สําหรับนักศึกษาท่ีประสงค์จะเทียบสาระและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา)  
ซ่ึงหลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี            
๘ เมษายน ๒๕๖๐ และได้เสนอหลักสูตรเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานเลขาธิการ          
คุรุสภา เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรไปแล้วนั้น หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบมติจากกรรมการ
คุรุสภา คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาแล้ว มีมติไม่รับรอง
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง สําหรับใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนื่องจากไม่ใช่สาขาวิชาทางการสอน            
และสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ไม่มีรายวิชาให้นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาตามรายละเอียด          
ในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔ 

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 ๕.๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
ให้อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ และคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นําเสนอหลักสูตรปรับปรุง  
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนมีเฉพาะ 

proceedings ดังนั้นควรเร่งพัฒนาให้มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
(๒) ควรปรับคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้ชัดเจน 
(๓) ควรปรับกําหนดเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน ให้ตรงกับหลักสูตรอ่ืนๆ 
(๔) รายวิชาหลักการศึกษาและการเรียนรู้ สําหรับนักศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษาจะบรรจุ

ไว้ในภาคเรียนใด ควรระบุไว้ในหมายเหตุด้วย 
(๕) ตรวจสอบและปรับแก้การเขียนช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
(๖) ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักบรรณานุกรม 
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(๗) เสนอแนะให้ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษออก 
(๘) ปรัชญาควรปรับให้สอดคล้องกับความเช่ือ ความคิด พ้ืนฐานของหลักสูตร  

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 ๕.๖  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม           
และธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
ให้อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก และคณะกรรมการสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร นําเสนอหลักสูตรใหม่ 
 

ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขดังนี้ 
(๑) ควรระบุจุดเด่นของหลักสูตรให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
(๒) ปรัชญา ควรเขียนในรูปแบบความเช่ือในศาสตร์นี้ ไม่ควรเขียนในลักษณะธันธกิจ 
(๓) ความสําคัญ ควรเน้นเร่ืองการบูรณาการในศาสตร์ของหลักสูตร 
(๔) เสนอแนะให้ปรับช่ือวิชา “คณิตศาสตร์สําหรับแปรรูปอาหาร” เป็น “คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน” 
(๕) ควรตรวจสอบและปรับแก้การเขียนช่ือรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
(๖) ตัวช้ีวัดหน้า ๗๒ ข้อ ๑๓ ควรเป็นจํานวนรางวัลเก่ียวกับนวัตกรรมอาหารท่ีนักศึกษาได้รับ 
(๗) เสนอแนะให้ปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิต ของรายวิชาการวิจัยทางนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
(๘) ตรวจสอบรหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ให้ตรงกันทุกส่วน 
(๙) พิจารณาปรับช่ือบางรายวิชาให้ส่ือความหมายให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ภูมิปัญญาอาหาร

ท้องถิ่นสู่นวัตกรรม เปล่ียนเป็น นวัตกรรมอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๐) ควรเตรียมแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ เพ่ือให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็น

หลักสูตรใหม่ 
(๑๑) กรณีหลักสูตรบูรณาการลักษณะนี้ ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมในหลายคณะ 

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 ๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร           
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากอาจารย์พรนภา  บุญนํามา ได้กลับจากลาศึกษาต่อ ดังนั้นสาขาวิชา
จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน เป็นอาจารย์พรนภา 
บุญนํามา 
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มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ         
สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบด้วย 
๑. ป รั บ แ ก้ เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร                        

เนื่องจากอาจารย์พรนภา บุญนํามา กลับเข้าประจําการหลังจากลาศึกษาต่อและ                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต               
สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 ๕ .๘ การ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการ เป ล่ียนแปลงอาจาร ย์ประจํ าห ลัก สูตร             
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์จําเนียร นันทดิลก ได้เกษียณอายุราชการ 
เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ปี)           
ดังนั้นทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงเห็นสมควรเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากศาสตราจารย์                    
จําเนียรนันทดิลก เป็น อาจารย์ ดร.คมคาย  ไพฑูรย ์

 

มติสภาวิชาการ เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ 
 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการในการประชุมสภา
วิชาการ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ จะขอยกประเด็นนี้ไปในคราวหน้า 
 
 ๖.๒  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 

  ประธานฯ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบถึ งกํ าหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๖๐ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ 
ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
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